

“Vàng trắng khóc” và loạt ca khúc từ chuyện tình dang dở của Nguyễn Văn Chung

🕒 21/03/2022 - 07:30

Spotify Theo dõi trên YouTube

PNO - Anh sáng tác 30 ca khúc, lấy cảm hứng từ chuyện tình có thật của bản thân. Nhiều bài nổi tiếng như: *Mộng thủy tinh*, *Con đường mưa*...



- Nghệ sĩ Hoàng Lan bệnh trở nặng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kêu gọi hỗ trợ
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sự thoải hiệp không hẳn xấu

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những tác giả sáng tác nhiều ca khúc ballad được khán giả yêu thích, góp phần tạo nên tuổi, sự nghiệp cho loạt ca sĩ. Trong đó, có thể kể đến như: *Vàng trắng khóc* (Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc), *Mộng thủy tinh* (Khánh Ngọc), *Con đường mưa* (Cao Thái Sơn), *Bay giữa ngân hà* (Nam Cường), *Tiếng dương cầm trong đêm* (Mai Phương)...

Mới đây, trong chương trình *Vẫn hát lời tình yêu*, lần đầu tiên Nguyễn Văn Chung hé lộ về hoàn cảnh ra đời của một vài ca khúc trong gia tài của anh. Anh nói tất cả sáng tác đều dựa trên cảm xúc, trải nghiệm cá nhân.

Anh kể thuở còn là sinh viên vô tình gặp được một cô gái có nickname Công chúa thủy tinh trên mạng. Sau thời gian làm quen trên mạng, họ gặp nhau vào đúng dịp sinh nhật của anh. Lần đầu tiên gặp gỡ, anh ấn tượng vì ở ngoài cô gái rất xinh xắn. Cô gái phải đi từ Long Xuyên lên TPHCM. Cả hai gặp nhau trong chiều mưa, cũng là nguồn cảm hứng để anh viết *Con đường mưa*, sau này được Cao Thái Sơn thể hiện rất thành công.



Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và MC Nguyễn Khang trong chương trình *Vẫn hát lời tình yêu*

Họ cùng nhau đi Đầm Sen, chơi đu quay. Hình ảnh này cũng từng được anh lấy cảm hứng để đưa vào ca khúc *Bay giữa ngân hà*, sản phẩm có thể nói thành công nhất tính đến hiện tại của ca sĩ Nam Cường. Tuy nhiên, ca khúc này có nội dung tích cực, bày tỏ tình yêu thương, khát vọng hạnh phúc bền chặt trong chuyện lứa đôi.

Mộng thủy tinh nói về sự đổ vỡ trong tình yêu, từng được ca sĩ Khánh Ngọc thể hiện thành công. Lần đầu tiên anh được nghe Khánh Ngọc hát là tại Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM, khiến anh nổi da gà vì xúc động. Nội dung ca khúc này bám sát mỗi tình này của anh. Theo đó, mỗi tháng anh và người yêu gặp nhau 2 lần. Nhạc sĩ sẽ về Long Xuyên và bạn gái sẽ lên TPHCM để luân phiên thăm nhau. Khi tròn 1 năm, bắt ngờ anh mất liên lạc với bạn gái.

Xem nhiều



Điện ảnh và thời của diễn viên có thực lực



Tạ Lâm và duyên "tổ đũa" với màn ảnh



"Ngày xưa ngày xưa" 34 hé lộ tạo hình nhân vật



Rộ làn sóng kiện tụng, cáo buộc đạo nhạc



Kịch thiếu nhi tại 5B khởi sắc



Vượt khó để sản xuất chương trình truyền hình thiếu nhi

Nguyễn Văn Chung về Long Xuyên, gửi thư, email để tìm tung tích bạn gái, nhưng không có kết quả nào. Anh nói từng câu, từng chữ trong bài hát đều thể hiện trọn vẹn cảm xúc thời điểm đó như: *Người xa tình xa khuấy chân đôi, Cuộc tình như mây khói...* Nhưng trong lòng anh đây vẫn là mối tình đẹp, nhiều ý nghĩa. Anh viết khoảng 30 ca khúc cho người xưa. Hầu hết các bài này đều có các từ khoá như khói mây, hoặc gọi lên cảm giác hư ảo. Anh vẫn ghi nhớ rõ thứ tự ra đời của loạt ca khúc này: *Mùa đông không lạnh* (bài thứ hai), *Văng trắng khóc* (bài thứ sáu), *Đêm trắng tình yêu* (bài thứ mười một)...

Ca khúc *Văng trắng khóc* từng được yêu mến nồng nhiệt vào đầu những năm 2000. Ca sĩ Khánh Ngọc kể hầu như đi đâu cũng được yêu cầu hát bài này. Có lần, trong một đêm tiệc trung thu, chị và ca sĩ Nhật Tinh Anh hát bài này 3 lần liên tiếp, song ca, tam ca và tốp ca với khán giả. Với chị, đó là kỷ niệm rất khó quên trong đời đi hát.



Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng ca sĩ Khánh Phương, ca sĩ Khánh Ngọc - 2 giọng hát gắn liền với các sáng tác của anh ôn lại các kỷ niệm

*Mộng thủy tình - Khánh Ngọc



Trong số này còn có *Hình bóng của mây*, ca khúc gắn liền với ca sĩ Khánh Phương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng có ý định giữ lại sáng tác này để hát làm kỷ niệm. Tuy nhiên, một lần ca sĩ Khánh Phương nghe được, thấy cách nhấn nhá điệp khúc cùng một số nốt phù hợp với phong cách của anh nên thuyết phục Nguyễn Văn Chung để anh thể hiện. Nhạc sĩ đồng ý vì mong bài hát sẽ có một màu sắc mới, phù hợp với gu, cách thể hiện của ca sĩ Khánh Phương.

Bằng đi nhiều năm, anh mới gặp lại được người xưa, trong hoàn cảnh không thể ngờ, mà anh mô tả như chuyện chỉ có trong tiểu thuyết. Năm 2019, Nguyễn Văn Chung gặp biến cố trong cuộc sống. Anh đi Mỹ du lịch để khuấy khoả nỗi buồn. Ngày đầu tiên anh đến Mỹ, có một tài khoản nhắn tin mời anh đi ăn sáng. Ngã mặt qua tài khoản, anh nghĩ đây là bạn cũ, từng học chung trường Lê Hồng Phong, nhưng không thể nhớ mặt. Ngày cuối cùng trước khi trở về Việt Nam, anh lại muốn biết mặt người bạn này. Anh đề nghị người này sang đón.

"Khi mở cửa bước lên xe, tôi bất ngờ bởi đó là cô gái năm xưa. Chúng tôi dành 2 tiếng đi ăn phở. Sau đó, bạn chở tôi đến một công viên với lá vàng rất đẹp. 2 tiếng đó đáng nhớ nhất trong đời. Cô ấy bảo thời điểm đó vẫn còn thương tôi, nhưng không biết liên lạc bằng cách nào. Cô ấy cũng nghĩ có lẽ duyên nợ chỉ đến đó thôi, nên đành chấp nhận", anh kể.

Sao



Ca sĩ Phương Mỹ Chi: "Dọn ra ở riêng có thể giúp tôi lo cho cha mẹ tốt hơn"



Diễn viên Hoàng Mèo: Không quá buồn khi đi "chậm" hơn đàn em



Nghệ sĩ Việt Hương - "Tôi chọn một từ: chia sẻ"



Juliet Bảo Ngọc Doling: Thiên nhiên dạy ta rất nhiều điều



Ca sĩ Thanh Hà: "Tôi thường chịu thua Phương Uyên khi có tranh cãi"

Anh kể người bạn này vẫn biết và theo dõi anh từ khi anh bắt đầu nổi tiếng, thậm chí biết những ca khúc trên được viết dựa trên kỷ niệm của hai người. Tuy nhiên, thời điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có gia đình nên không thể kết nối. Anh nói khi gặp lại người xưa, không còn cảm giác xao xuyến của tình yêu buổi ban đầu nữa mà là sự trân trọng cho những gì từng rất đẹp.

Trung Sơn

Chia sẻ bài viết:

Từ khóa Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Khánh Ngọc Mộng Thủy tinh Bay giữa ngân hà Con đường mưa Khánh Phương

Bạn nghĩ gì về bài viết này?
(Phụ Nữ Online có thể sẽ biên tập bình luận của bạn bằng ngôn từ và văn phong phù hợp)

Gửi bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC



Diễn viên Tùng Yuki nói gì về lần trở lại màn ảnh nhỏ với "Good Doctor" bản Việt?



Đen Vâu mang bữa ăn cho trẻ em vùng cao trong MV mới



Các nhà làm phim Hàn Quốc đổ xô sang các nền tảng phát trực tuyến



"The good bad mother": Người mẹ nào cũng cần học cách làm mẹ!



Lý Hải làm giám khảo "Cùng nhau tỏa sáng"



Điện ảnh và thời của diễn viên có thực lực

Hậu trường



Sau khi #MeToo khởi phát, phụ nữ vẫn phải tiếp tục chịu đựng 'văn hóa cường bức'



Diễn tiến mới của vụ Halyna Hutchins chết thảm trên trường quay



Woody Allen không có ý định nghỉ hưu sau bộ phim thứ 50



Tại sao lại mất quá nhiều thời gian để hoàn thành "Avatar: The Way of Water"?



Phim "James Bond" phần mới sẽ do phụ nữ làm đạo diễn?



TIN NỔI BẬT



Diễn viên Tung Yuki nói gì về lần...



Đen Vâu mang bữa ăn cho trẻ em vùng cao...



Các nhà làm phim Hàn Quốc đổ xô sang...



"The good bad mother": Người mẹ nào...

TIN MỚI



Tạ Lâm và duyên "tổ đũa" với màn ảnh

🕒 11-05-2023 18:33

Xuất hiện vốn vẹn trong 5 phân đoạn của phim Lật mặt 6 nhưng nhân vật Yến của Tạ Lâm thu hút nhờ ngoại hình độc lạ, tính cách táo bạo.



Kịch thiếu nhi tại 5B khởi sắc

🕒 11-05-2023 12:32

Nhà hát kịch sân khấu Nhỏ là đơn vị duy nhất phục vụ khán giả thiếu nhi trong đợt diễn Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ 30/4 và 1/5



Rộ làn sóng kiện tụng, cáo buộc đạo nhạc

🕒 11-05-2023 07:35

Thời gian qua, các vụ kiện bản quyền xuất hiện ngày càng "dày" trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới và Việt Nam.



"Ngày xưa ngày xưa" 34 hé lộ tạo hình nhân vật

🕒 10-05-2023 19:35

"Bật mí" tạo hình nhân vật "Ngày xưa ngày xưa" 34.



Vượt khó để sản xuất chương trình truyền hình thiếu nhi

🕒 10-05-2023 16:50

Dù đang có rất nhiều khó khăn nhưng các nhà sản xuất chương trình truyền hình cho trẻ em vẫn rất nỗ lực thực hiện.



Minh tinh Moon So Ri: Từ lối rẽ tình cờ đến sự nghiệp đáng nể

🕒 10-05-2023 12:07

Diễn viên Moon So Ri đang có mặt tại Việt Nam để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023.



Music video - Thời đại của đơn giản hóa?

🕒 10-05-2023 05:54

Các music video (MV) được đầu tư hàng tỉ đồng đang dần trở nên quen thuộc với nghệ sĩ Việt.



Khán giả than phiền vì khó mua vé "Show của Đen"

🕒 09-05-2023 22:51

Trong tối 9/5, nhiều khán giả than phiền vì gặp khó khi mua vé xem đêm nhạc của rapper Đen Vâu.



Ca sĩ Nam Cường bất ngờ tái xuất phim truyền hình sau 6 năm

🕒 09-05-2023 17:36

Nam ca sĩ Nam Cường sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Giao nhân" của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.



Phim "Đất rừng phương Nam" vừa tung poster đã gây sốt

🕒 09-05-2023 13:58

Diễn viên Hồng Ánh, người xuất hiện trên poster đầu tiên nói chỉ hạnh phúc vì được nhiều người quan tâm, khi thấy hình ảnh của chị trong dự án này.



Chiếu miễn phí phim tài liệu về cầu thủ đỉnh nhiều nghi án bán độ nhất Việt Nam

🕒 09-05-2023 12:12

Bộ phim tài liệu về thủ môn Bùi Tấn Trường - cầu thủ đỉnh nhiều nghi án bán độ nhất Việt Nam - sẽ ra mắt khán giả ngày 10/5.



Hồ Ngọc Hà: "Tôi từng trải nhiều bất mãn, nhưng thấy xứng đáng"

🕒 09-05-2023 09:22

Để có được cuộc sống viên mãn hiện tại, Hồ Ngọc Hà nói từng trải nhiều điều bất mãn, nhưng cho chị thêm bài học, kinh nghiệm.



Đêm nhạc hỗ trợ Sỹ Ben và các nghệ sĩ khó khăn thu được 600 triệu đồng

🕒 08-05-2023 14:24

Đêm nhạc quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nhằm hỗ trợ ca sĩ Sỹ Ben, nghệ sĩ khó khăn được tổ chức tối 7/5 tại TPHCM.



Sau 30 năm, Từ Khắc quay trở lại làm phim võ hiệp Kim Dung

🕒 08-05-2023 11:48

Đạo diễn Từ Khắc sẽ chỉ đạo bộ phim điện ảnh "Xa điều anh hùng truyện: Hiệp chi đại giá", chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung.



Ươm mầm tài năng điện ảnh: Đâu thể chỉ trông chờ vào "người ngoài"

🕒 08-05-2023 07:06

Dự án phim ngắn CJ mùa 4 (CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam) vừa khởi động tuần qua và nhận hồ sơ tham dự đến hết ngày 28/5.



NSUT Thành Lộc yêu đời, yêu nghề hơn nhờ những người trẻ đi theo "ngõ hẹp"

🕒 07-05-2023 08:04

NSUT Thành Lộc nói họ đã truyền năng lượng tích cực cho ông. Nghệ sĩ cũng thấy nể phục họ.



Nhiều tiềm năng quảng bá hình ảnh Việt Nam trên phim

🕒 06-05-2023 16:03

Sau khi "A tourist's guide to love" ra mắt trên Netflix, phim nhận về nhiều phản hồi tích cực.



"Bác sĩ Cha": Độ tuổi nào cũng có quyền ước mơ

🕒 06-05-2023 07:08

Bộ phim hài y khoa được khán giả yêu mến, khi khai thác câu chuyện gia đình gần gũi, lát cắt chân thực về cuộc sống của đội ngũ y bác sĩ.



THỜI SỰ

THẾ GIỚI

HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

NHỎ TÒ TÂM SỰ

VĂN HÓA

GIẢI TRÍ

GIÁO DỤC

SỨC KHỎE

THỊ TRƯỜNG

NHÀ ĐẤT

ĂN GÌ ĐI ĐẤU

ĐẸP

VIDEO

EMAGAZINE

LONGFORM

Theo dõi báo Phụ Nữ Online:

FACEBOOK

YOUTUBE

XEM BẢNG GIÁ

ĐẶT BÁO

Phát triển bởi:



Copyright © 2019 Báo Phụ Nữ

Báo Điện tử Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh,

Cơ quan chủ quản: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép số: 63/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/1/2021

Tổng biên tập: Lý Việt Trung

Phó Tổng biên tập: Tạ Thị Nam Hồng

Phó Tổng biên tập: Phạm Thị Vân Anh

Báo Phụ Nữ TPHCM giữ bản quyền nội dung này

Tòa soạn

311 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM

Email: online@baophunu.org.vn

ĐT: (028) 39316854 / Fax: (028) 39316723

Liên hệ Quảng cáo

ĐT: (028) 38468715 - 39316629 / Fax: (028) 38468523

Email: quangcaophunu@gmail.com

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

224 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội

Email: vphanoi@baophunu.org.vn

ĐT: (024) 38464206 / Fax: (024) 38464206

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Toà nhà văn phòng số 128 Lý Tự Trọng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TPĐà Nẵng

Email: vpdanang@baophunu.org.vn

ĐT: (0236) 3849120 / Fax: (0236) 3849120

Văn phòng đại diện tại Cần Thơ

9 đường A6, Phường Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

Email: vpcantho@baophunu.org.vn

ĐT: 0918.104420